

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### QUYẾT ĐỊNH số 69-TTg/TN ngày 25-4-1967 về việc cung cấp lương thực cho dân công làm thủy lợi.

Hiện nay, ở nhiều địa phương (trừ miền núi) trên các công trường làm thủy lợi, chính sách và chế độ cung cấp lương thực cho dân công không được chấp hành nghiêm chỉnh, ngoài phần lương thực Nhà nước phải cung cấp chênh lệch để đảm bảo đủ mức ăn cho mỗi dân công mỗi ngày 0kg700 lương thực quy gạo (21kg một tháng), các công trường còn dùng lương thực để bán thêm cho dân công khi làm việc tăng năng suất, vượt định mức, nâng mức ăn lên quá cao so với tiêu chuẩn đã quy định.

Như vậy là trái với chỉ thị số 141-TTg/NN của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1966 về việc đẩy mạnh hơn nữa tổ chức đội thủy lợi... (phần nói về chế độ cung cấp lương thực).

Căn cứ vào khả năng cung cấp lương thực của Nhà nước, vào yêu cầu phục vụ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển và để đảm bảo mức ăn cần thiết cho dân công làm thủy lợi, đồng thời giữ được mối quan hệ về tiêu chuẩn cung cấp lương thực giữa dân công làm thủy lợi với các đối tượng như thanh niên xung phong, quân đội được hợp lý, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Từ nay, tất cả dân công trên các công trường làm thủy lợi dù thuộc trung ương hay địa phương, dù ở miền xuôi hay miền núi, tùy theo tính chất của từng loại công việc, *tiêu chuẩn cung cấp lương thực cho mỗi dân công tối đa không quá 0kg700 lương thực quy gạo một ngày (21kg một tháng) tính cả phần lương thực do dân công tự túc cộng với phần Nhà nước cung cấp chênh lệch*. Ngoài ra, không được cung cấp thêm các khoản lương thực nào khác. Trường hợp dân công đã làm việc ban ngày (8 giờ) nhưng do yêu cầu của công trường, dân công phải làm việc thêm ban đêm (4 giờ trở lên), đối với trường hợp này sẽ được cấp thêm 0kg100 lương thực quy gạo cho mỗi dân công.

Dân công làm việc tăng năng suất, vượt định mức, cần được khen thưởng thì khen thưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật khác tùy theo khả năng thực tế của từng địa phương, tuyệt đối không được dùng lương thực để bán thưởng. Kiên quyết chống mọi hiện tượng tham ô, lãng phí lao động, vật tư, tài chính và lương thực trên các công trường.

2. Tất cả các quy định trước đây về tiêu chuẩn cung cấp lương thực cho dân công làm thủy lợi của các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương trái với quyết định này đều bãi bỏ.

3. Các ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục lương thực, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà-nội, ngày 25 tháng 4 năm 1967

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHẠM HÙNG

### CHỈ THỊ số 74-TTg/NN ngày 10-5-1967 về việc phát triển nuôi tằm thâu dầu, lá sắn.

Việc nuôi tằm thâu dầu, lá sắn có giá trị kinh tế lớn. Tơ tằm thâu dầu, lá sắn thuộc loại tơ tốt. Nhộng làm thực phẩm, phân hạt làm phân bón có giá trị dinh dưỡng cao. Việc nuôi tằm thâu dầu, lá sắn ở nước ta có nhiều thuận lợi. Tằm thâu dầu, lá sắn thuộc loại tằm đại, khỏe, phàm ăn, đối với khí hậu của nước ta cũng dễ nuôi. Đặc biệt lá sắn ở nước ta rất nhiều, nguồn thức ăn của tằm có sẵn, rất dồi dào. Do đó, phát triển nuôi tằm thâu dầu, lá sắn là một trong những biện pháp thiết thực nhất để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hợp tác xã và xã viên ở những vùng trồng nhiều sắn, đồng thời tăng nguồn hàng xuất khẩu, góp phần giải quyết vấn đề mặc của nhân dân ta.

Mấy năm gần đây, nhiều địa phương đã phát triển nuôi tằm thâu dầu, lá sắn và bước đầu đã thu được những kết quả tốt. Nhưng nhìn chung, phong trào chưa đều, chưa mạnh và còn thiếu vững chắc. Nguyên nhân của tình hình đó một phần là do việc nuôi tằm thâu dầu, lá sắn ở ta còn mới, thiếu kinh nghiệm và một phần là do các ngành có trách nhiệm và Ủy ban hành chính các cấp nhận thức chưa rõ vị trí của tằm thâu dầu, lá sắn nên chưa quan tâm đầy đủ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thiếu chặt chẽ.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành có liên quan và Ủy ban hành chính các cấp:

1. Trong những năm trước mắt cũng như sau này, phải tích cực phát triển việc nuôi tằm